

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/CT-UBND

Việt Trì, ngày 18 tháng 02 năm 2008

CHỈ THỊ

V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo xử lý khẩn cấp khắc phục tình hình mạ chết, lúa chết và hạn hán đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2007 - 2008

Thời tiết diễn biến bất thường, gây ra thiên tai rét đậm, rét hại kéo dài trong hơn một tháng qua, đây là đợt rét, có số ngày rét đậm, rét hại dài nhất trong mấy chục năm qua. UBND tỉnh đã có Công điện số 02 ngày 18/01/2008 và Chỉ thị số 03 ngày 31/01/2008 chỉ đạo cấp, các ngành tập trung chống rét, bảo vệ mạ, dùng cây lúa những ngày dưới 15⁰C. Nhiều nơi đã chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp chống rét cho mạ, lúa và cây trồng, vật nuôi. Nhưng việc kiểm tra của cấp huyện, cấp xã, tổ khuyến nông và trưởng khu dân cư chưa thật sát sao, đôn đốc không nghiêm ngặt cương quyết. Vì vậy, người dân vẫn ra đồng cấy lúa cả những ngày nhiệt độ 7⁰C - 8⁰C, nhiều dợt mạ không được bón tro, che gió; lúa cấy vừa bị giá rét vừa bị hạn; gia súc ở các xã vùng miền núi thả rông bị chết rét... nên thiệt hại do thiên tai giá rét là rất lớn. Theo báo cáo nhanh đến ngày 13/02/2008, rét đậm rét hại đã làm chết trên 9,7 ngàn ha lúa; 230,8 tấn thóc giống đã gieo; chết 497 con trâu, bò; diện tích bị hạn 5 - 6 ngàn ha...

Theo dự báo, tình hình rét đậm, rét hại còn kéo dài đến cuối tháng 02 và đầu tháng 03/2008 vẫn có thể có những đợt rét đậm. Để kịp thời khắc phục số lượng mạ đã gieo và diện tích lúa đã cấy bị chết, xử lý thời vụ gieo cấy, giải quyết tình hình hạn hán, đảm bảo diện tích sản xuất vụ Đông xuân 2007 - 2008; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải tăng cường chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc việc chỉ đạo sản xuất chưa thật quyết liệt sâu sát trong thời gian qua, nhất là các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Phù Ninh, Lâm Thao và thành phố Việt Trì... là những đơn vị có nhiều diện tích lúa cấy vào thời điểm rét hại, nhiều diện tích lúa, mạ bị chết rét; trâu bò chết nhiều (Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Sơn).

Phải khẩn trương tăng cường chỉ đạo các biện pháp xử lý khắc phục tình hình mạ chết, lúa chết và hạn hán, đảm bảo diện tích gieo cấy vụ đông xuân. Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp và cấp bách số I trong thời gian hiện nay.

Kiên quyết không được để thiếu thóc giống. Không được bỏ diện tích vì thiếu mạ. Không được để dân cấy lại bằng những loại lúa tạp, kém chất lượng. Không được để bỏ hoang diện tích vì hạn hán.

2. Triển khai ngay các biện pháp:

a) Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá tổng hợp đầy đủ số lượng mạ chết, diện tích lúa chết... để cân đối một cách chính xác nhu cầu thóc giống cần phải bổ sung cho đủ diện tích phải gieo cấy. Xác định rõ số lượng giống cần phải cung ứng từ Trung tâm Giống cây trồng của tỉnh gồm các giống lai, hoặc thuần ngắn ngày như: Q.uu 1, Việt lai 20, 24, KD 18, Nếp 87, Q5... để tiếp nhận nhanh chóng giao cho dân gieo mạ kịp thời vụ. Kiểm tra kỹ lưỡng loại giống, chất lượng giống do dân tự lo, nếu chất lượng kém và giống tạp thì nhất thiết không cho gieo cấy. Chỉ đạo nông dân phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn khuyến nông.

b) Trong những ngày nhiệt độ còn dưới 15°C không được để dân cấy. Trong những ngày nhiệt độ còn thấp, mạ còn yếu, lúa còn yếu không được dặm tía, không gieo thẳng khi thời tiết giá rét, không bón phân đạm, không mở nilon ở ruộng mạ khi nhiệt độ còn dưới 15°C . Bảo vệ diện tích mạ đã gieo bằng cách bón tro bép hoặc phân kali, phun tưới nước ẩm, kéo điện thấp đèn giữ ẩm trong lồng nilon che mạ. Những ngày nhiệt độ trên 15°C , có ánh nắng thì mở lồng nilon che mạ. Khi thời tiết ấm lên trên 15°C đem cấy, cấy nhỏ dành để tiết kiệm mạ.

c) Chỉ đạo khẩn trương gieo mạ bổ sung bằng các giống lúa lai, lúa thuần ngắn ngày, gieo trên nền đất cứng, dày xúc, trên khay, trên sân gàn nhà... nơi khuất gió để thuận tiện cho chăm sóc bảo vệ đúng kỹ thuật, khi mạ có trên 2 lá đem ra cấy.

Thời vụ gieo bổ sung mạ đến 22/02/2008.

Thời vụ cấy đến 05/03/2008; có thể kéo dài đến 10/03/2008.

Đối với diện tích lúa đã cấy: Kiểm tra, xác định tỷ lệ lúa chết để có hình thức xử lý cho phù hợp. Những diện tích lúa bị chết trên 50%, khi thời tiết ấm thì cấy dồn những khóm còn sống lại để cấy bổ sung; những diện tích lúa chết từ 20% - 50% cần tập trung bảo vệ số khóm còn sống, thời tiết ấm dặm tía để đảm bảo mật độ; diện tích lúa chết dưới 20% cần tập trung chăm sóc, quần thể lúa sẽ tự điều chỉnh. Đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng lúa từ 3 - 5 cm để giữ ẩm chân lúa, tuyệt đối không bón các loại phân có thành phần đạm trong những ngày nhiệt độ dưới 15° .

d) - Tập trung chỉ đạo chống hạn, quản lý chặt chẽ sử dụng hiệu quả nguồn nước các ao, hồ, đập, ngòi, suối; tích trữ nước tối đa trong các đợt xả của các hồ thủy điện và cấp nước cho chân ruộng đã cấy để dưỡng lúa. Huy động triệt để phương tiện máy bơm, gàu guồng cấp nước phục vụ làm đất cho ruộng thực, khi ấm lên tranh thủ cấy nhanh kịp thời vụ cho phép. Đối với những chân ruộng không thể giải quyết được nước, phải chuyển đổi trồng màu. Đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu của nhân dân về nguồn giống: ngô, lạc, đỗ, rau... có năng suất, chất lượng cao.

e) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc, che chuồng cho trâu, bò; cho ăn thêm thức ăn tinh (ngô, lúa, cám...), uống nước ấm có pha muối. Triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đặc biệt phải chỉ đạo kiểm tra phát hiện, báo cáo và xử lý khẩn trương kịp thời đối với các ổ dịch cúm gia cầm (H5N1). Các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tăng cường

hướng dẫn, thuyết phục dân để chuyển đổi tập quán từ thả rông trâu bò, sang phương thức nuôi nhốt, trồng cỏ chủ động nguồn thức ăn bảo vệ và phòng chống dịch bệnh.

3. Đề cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo khẩn trương sâu sát và kiên quyết theo chức năng của các cấp, các ngành:

- UBND các huyện, thành, thị: Phải chỉ đạo các phòng ban xuống kiểm tra gắt gao đối với cấp cơ sở; yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo kiểm tra ngay các Trưởng Khu dân cư nắm chắc tình hình sản xuất của dân cư để tổng hợp đầy đủ nhu cầu về mạ giống, khẩn trương tiếp nhận nguồn thóc giống cung ứng từ tỉnh, huyện về phân cho dân gieo mạ bổ sung kịp thời.

Kiểm tra chặt chẽ và xử lý nghiêm đối với những đại lý lợi dụng tình hình khó khăn để bán giống với giá cả đắt đỏ, bán cho nông dân các loại giống chất lượng kém.

Hướng dẫn sát sao để bà con nông dân không dùng thóc thối đã qua nhiều vụ sản xuất để làm thóc giống và phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật chống rét cho mạ, lúa, bảo vệ gia súc, khắc phục hạn hán, đảm bảo diện tích sản xuất vụ đông xuân.

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng cung ứng nguồn giống (khoảng trên 300 tấn giống lúa các loại) cho các huyện, xã kịp thời điem còn gieo được mạ và cung ứng đủ nguồn giống ngô, đậu, lạc... có chất lượng tốt. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đối với những diện tích mạ chết, gieo mạ bổ xung và biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi để nhân dân biết và thực hiện.

Chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ căn cứ khung lịch thời vụ, cấp đủ nước cho 100% diện tích tưới thuộc vùng Công ty phục vụ để nhân dân đỡ ải và tưới dưỡng cho lúa.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ về giống mạ gieo bổ xung, chống hạn như máy, dầu.v.v... Chú ý ưu tiên tỷ lệ hỗ trợ 50% đối với các giống lúa lai, giống kỹ thuật, có chất lượng năng suất cao và địa bàn các vùng miền núi khó khăn, nơi nghiêm túc chấp hành theo chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh, của huyện.

- Điện lực Phú Thọ: Chỉ đạo các chi nhánh rà soát kế hoạch, tính toán ưu tiên cấp điện cho công tác chống hạn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong thời gian cao điem bơm nước tưới phục vụ đỡ ải làm đất để cây lúa và tưới dưỡng cho lúa chiêm xuân.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp với Sở NN và PTNT, Trung tâm khuyến nông để phát sóng và đăng tải hướng dẫn sâu, cụ thể từng chuyên đề kỹ thuật như: chống rét cho mạ, gieo mạ sên, mạ khay... bổ sung, chăm sóc chống rét cho lúa, chống rét bảo vệ gia súc, khắc phục hạn hán... phù hợp với tiến độ thời vụ sản xuất đông xuân hiện nay.

Phối hợp với UBND cấp huyện để chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã phải tăng thời lượng thông tin tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật như yêu cầu các chuyên đề cụ thể phát trên đài của tỉnh để đồng đảo nhân dân nắm được.